

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

29 ก.พ.67 เมียนมา “NUG เรียกร้องให้ดำเนินการระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการโจมตีพื้นที่พลเรือน”

เว็บไซต์ The Irrawaddy รายงานว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ในเมียนมา เรียกร้องให้มีการดำเนินการระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลทหารเมียนมาโจมตีพื้นที่พลเรือน เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล ที่นับตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารเมื่อปี 2564 จนถึงปัจจุบัน กองทัพเมียนมาโจมตีเป้าหมายโรงพยาบาลแล้วมากกว่า 1,200 ครั้ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เสียชีวิต 104 ราย บาดเจ็บ 136 ราย โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศถูกทำลายรวม 308 แห่ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของ NUG มีขึ้นหลังกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกองทัพอาระกัน (AA) และโรงพยาบาลในภาคสะไก้ ได้แก่ โรงพยาบาลในหมู่บ้าน Minbya รัฐยะไข่ เมื่อ 27 ก.พ.67 โรงพยาบาลและพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในเมืองชายฝั่ง Ramree รัฐยะไข่ เมื่อ 20 ก.พ.67 และโรงพยาบาลในเมือง Kawlin ภาคสะไก้ เมื่อ 9 ก.พ.67

1 มี.ค.67 เมียนมา “พลเรือนเมียนมาเสียชีวิต 12 รายจากกระสุนปืนใหญ่”

กองทัพอาระกัน (AA) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารที่อยู่ในรัฐยะไข่ ระบุว่า เรือรบของกองทัพเมียนมาที่อยู่นอกท่าเรือเมืองชิตตเว ได้ระดมยิงปืนใหญ่ไปยังตลาดเมียวมา เมื่อ 29 ก.พ.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 80 ราย ขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมาเผยแพร่แถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์เมียวดี ซึ่งเป็นของทางการเมียนมา อ้างว่ากระสุนปืนใหญ่ดังกล่าว ทางฝ่ายกองทัพอาระกันเป็นผู้ยิง แต่แถลงการณ์ไม่ได้ยืนยันจำนวนของผู้ที่เสียชีวิต อนึ่ง เมืองชิตตเว และเมืองอื่น ๆ ในรัฐยะไข่กำลังถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมาได้เข้าควบคุมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในรัฐดังกล่าว

10 มี.ค.67 **เมียนมา “เหตุระเบิดในย่างกุ้งมุ่งเป้าบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กองทัพเมียนมา”**

สนช.Nikkei Asia รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของทะเลสาบกันดอจี ในย่างกุ้ง เมียนมา แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นบริเวณที่พักอาศัยของพนักงานบริษัท เมียนมา อีโคโนมิก คอร์ป (MEC) บริษัทที่รับผิดชอบด้านการนำเข้าและจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์การทหาร และมีสายสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมา คาดว่าเหตุโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นบรรดาผู้บริหาร MEC อนึ่ง ในห้วงที่ผ่านมากองทัพเมียนมา และบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 1 มี.ค.67 เรือที่ดูแลเชื้อเพลิงของกองทัพเมียนมาถูกระเบิดใกล้กับพื้นที่ใจกลางย่างกุ้ง โดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ระบุว่ากองกำลังต่อต้านภายใต้การควบคุมของ NUG เป็นผู้จุดชนวนระเบิดดังกล่าว และเมื่อ 28 ก.พ.67 เกิดเหตุระเบิดหน้าสำนักงานใหญ่บริษัท Mytel บริษัทร่วมทุนระหว่าง MEC และ Viettel ของกองทัพเวียดนาม และต่อมากลุ่มต่อต้านท้องถิ่นได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่ากองทัพเมียนมา อยู่ระหว่างปราบปรามกองกำลังฝ่ายต่อต้าน ด้วยการจำกัดการเชื่อมโยงโทรศัพท์เคลื่อนที่และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

12 มี.ค.67 **เมียนมา “กองทัพอาระกันยึดครองเมืองสำคัญในรัฐยะไข่ใกล้โครงการท่าเรือจีน”**

สนช.The Irrawaddy และ RFA รายงานว่า กองทัพอาระกัน (AA) ประกาศยึดครองเกาะรามรี เมื่อ 11 มี.ค.67 ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทาง ตต.ต. ของรัฐยะไข่ ห่างจากเมืองเจ้าผิว ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจีน - เมียนมา (CMEC) ภายใต้ความริเริ่มแถบและเส้นทาง (BRI) ของจีน ประมาณ 8 กม. ส่งผลให้ปัจจุบัน AA อ้างการยึดครองพื้นที่ในรัฐยะไข่ได้แล้ว 8 เมือง จากทั้งหมด 17 เมือง รวมถึงเมืองปาเลาะในรัฐชิน แม้ว่ากองทัพเมียนมาจะเสริมกำลังทหารภาคพื้นดินทางเรือควบคู่กับการโจมตีทางอากาศเพื่อยึดคืนเมืองรามรีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกองทัพเมียนมาวางแนวป้องกันในเมืองเจ้าผิว ใกล้ที่ตั้งโครงการ Shwe บนเกาะ Maday ซึ่งเป็นต้นทางของแนวท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากอ่าวเบงกอลไปยังจีน

23 มี.ค.67 **เมียนมา “กองกำลัง KIA และพันธมิตรยึดฐานทหารเมียนมาในรัฐคะฉิ่นได้เพิ่มอีก 9 แห่ง”**

สนช. Irrawaddy รายงานอ้างกองทัพคะฉิ่นอิสระ (Kachin Independence Army-KIA) ทางตอนเหนือของเมียนมาติดชายแดนจีนซึ่งระบุว่า กองกำลัง KIA ร่วมกับกองกำลังกลุ่มต่อต้าน Kachin People Defense Forces (KPDF) และกองทัพอาระกัน (Arakan Army-AA) ที่ปฏิบัติการโจมตีกองบัญชาการกองพันทหารราบและฐานทหารเมียนมา ใกล้หมู่บ้าน Nahpaw และหมู่บ้าน Pajau Bum ในเมือง Waingmaw และหมู่บ้าน Nawng Kawn ในเมือง Momauk รัฐคะฉิ่น ในช่วง 21-23 มี.ค.67 และสามารถยึดกองบัญชาการและฐานทหารเมียนมาในพื้นที่ดังกล่าวได้เพิ่มรวม 9 แห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้น มี.ค.67 เป็นต้นมา กองกำลัง KIA และพันธมิตร สามารถยึดฐานทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองต่าง ๆ ในรัฐคะฉิ่น ได้แล้วประมาณ 50 แห่ง และมีเป้าหมายจะขยายการโจมตีเพื่อยึดกองบัญชาการปฏิบัติการทหารที่ 21 ของกองทัพเมียนมา ในเมือง Bhamo ทางตอนใต้ของรัฐคะฉิ่นต่อไป

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

1 มี.ค.67 อินเดีย “เหตุระเบิดร้านค้ากาแฟในนครบังกาลอร์ของอินเดีย บาดเจ็บ 10 ราย”

เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านค้ากาแฟ Rameshwaram ในนครบังกาลอร์ เมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย โดยนายสิทธาราโมอาห์ มุขมนตรีรัฐกรณาฏกะ ระบุว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุประมาณ 28-30 ปี ใช้ระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบขึ้นเองในการก่อเหตุ แต่ยังไม่มีการสรุปเหตุการณ์ว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ ต่อมาเมื่อ 3 มี.ค.67 สื่อท้องถิ่นอินเดียรายงานว่าจากเหตุข้างต้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียประกาศยกระดับรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย โดยสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลายแห่ง พร้อมเรียกร้องให้สมาคมตลาดท้องถิ่นของกรุงนิวเดลี ฝ้าระวังสถานการณ์ที่ผิดปกติ และรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดหากพบวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่

18 มี.ค.67 ปากีสถาน “อัฟกานิสถานตอบโต้ปากีสถานภายหลังถูกโจมตีทางอากาศ”

สนข.Reuters รายงานว่า นาย Zabiullah Mujahid โฆษกรัฐบาลตอลิบานในอัฟกานิสถานกล่าวในวันเดียวกันว่า ปากีสถานได้โจมตีทางอากาศสองครั้งในบริเวณจังหวัด Khost และ Paktika บริเวณชายทางตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย จึงได้ยิงอาวุธหนักใส่กองกำลังปากีสถานตามแนวชายแดนเพื่อตอบโต้ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งในประเด็นว่าฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีของกลุ่มอิสลามิสต์ในปากีสถานเมื่อ 16 มี.ค.67 โดยปากีสถานระบุว่า การโจมตีดังกล่าวเริ่มต้นจากพื้นที่อัฟกานิสถาน แต่นาย Zabiullah ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้

26 มี.ค.67 ปากีสถาน “เหตุระเบิดพลีชีพทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน เสียชีวิต 6 ราย”

ทางการปากีสถาน รายงานว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดพลีชีพ โดยการขับรถติดระเบิดพุ่งชนไปที่ขบวนรถของคณะวิศวกรชาวจีน ที่กำลังเดินทางไปยังจุดก่อสร้างเขื่อนที่เมืองดาซุ ในจังหวัดโคเบอร์ปัดตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในจำนวนนี้มีชาวจีน 5 ราย และชาวปากีสถาน 1 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ขณะที่สถานทูตจีนประจำปากีสถานออกแถลงการณ์ประณามเหตุก่อการร้ายในครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องให้ทางการปากีสถานสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องพลเมืองชาวจีนในปากีสถาน

ตะวันออกกลาง

1 มี.ค.67 ฉนวนกาซา “เหตุโจมตีชาวปาเลสไตน์ระหว่างรอความช่วยเหลือในฉนวนกาซา เสียชีวิต 104 ราย”

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ระบุว่า การโจมตีของกองทัพอิสราเอล ในเมือง อัล-นาบูซี ใกล้กับเมืองกาซา ซิตี ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ระหว่างที่พลเรือนชาวปาเลสไตน์จำนวนมาก ออกมารอคอยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เมื่อ 29 ก.พ.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 104 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 280 ราย ขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมาเตือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและปล่อยตัวประกัน พบกับความล้มเหลว พร้อมย้ำว่าอิสราเอลต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการเจรจาหยุดยิง ด้านนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยุ่งยากมากขึ้น

3 มี.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเตรียมยกระดับการโจมตีกลุ่มฮามาส”

สนช.Reuters รายงานว่า กองทัพอิสราเอลจะเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินกลุ่มฮามาสประมาณ 50 แห่งภายใน 6 นาทีที่เมืองข่าย ยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ขณะที่ชาวปาเลสไตน์กังวลต่อการเคลื่อนกองกำลังและอาวุธของกองทัพอิสราเอลที่ปิดล้อมหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้ทัน

3 มี.ค.67 อ่าวเอเดน “กลุ่มกบฏฮูซีจะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษในอ่าวเอเดนต่อไป”

นายฮุสเซน อัล-เฮซซี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน แถลงการณ์ให้คำมั่นว่ากลุ่มฮูซียังคงเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษในอ่าวเอเดนต่อไป เนื่องจากอังกฤษดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเยเมนและร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการสนับสนุนอิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐฯ ยืนยันว่าเรือบรรทุกสินค้า Rubymar ของอังกฤษ จมลงในทะเลแดงแล้ว เมื่อ 2 มี.ค.67 หลังถูกกลุ่มฮูซียิงขีปนาวุธต่อต้านเรือโจมตีเรือลำดังกล่าวจนได้รับความเสียหาย เมื่อ 18 ก.พ.67

4 มี.ค.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลอ้าง จนท.UNRWA ในฉนวนกาซามากกว่า 450 คน เป็นนักรบของกลุ่มติดอาวุธ”**

สนข.Reuters รายงานอ้างพลเรือตรี แดเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอล ที่ระบุเมื่อ 3 มี.ค.67 ว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) มากกว่า 450 คน เป็นนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮามาส และกลุ่มติดอาวุธอื่นในฉนวนกาซา นอกจากนี้ยังยืนยันว่ากองทัพอิสราเอล ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้กับพันธมิตรระหว่างประเทศแล้ว ซึ่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติ (UN) ขณะที่ UNRWA ระบุว่าทางการอิสราเอลทำการจับกุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลายคน และบังคับให้รับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาส

6 มี.ค.67 **ทะเลแดง “กลุ่มกบฏฮูซีโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ 2 ลำ ในทะเลแดง”**

นายยาร์ ซาเรียว โฆษกของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนระบุว่า กลุ่มฮูซียิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ จำนวน 2 ลำ ในทะเลแดง เมื่อ 5 มี.ค.67 พร้อมระบุว่ากลุ่มฮูซีไม่ลังเลที่จะขยายการโจมตีเป้าหมายที่เป็นศัตรูทั้งหมด เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ กับอังกฤษที่ทำการรุกรานเยเมน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มฮูซีจะยังคงโจมตีเรือบรรทุกสินค้า และเรือรบของสหรัฐฯ กับอังกฤษ ในทะเลแดงต่อไป จนกว่าอิสราเอลจะหยุดทำสงครามในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวของกลุ่มฮูซีมีขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 5 ครั้ง ในเมืองโฮเดดาห์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเยเมน

6 มี.ค.67 **ฉนวนกาซา “ผู้นำสหรัฐฯ ต้องการให้กลุ่มฮามาสตอบรับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก่อนรอมฎอน”**

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุต่อสื่อมวลชนว่า ในเวลานี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มฮามาสว่าจะตอบรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา และแลกเปลี่ยนตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปหรือไม่ พร้อมย้ำว่าหากการสู้รบในฉนวนกาซายังดำเนินไปจนถึงช่วงเดือนรอมฎอน จะเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตัวแทนของรัฐบาลอียิปต์ กาตาร์ และกลุ่มฮามาส อยู่ระหว่างเจรจาทันทีที่กรุงไคโรของอียิปต์ เพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเป็นเวลา 40 วัน ก่อนที่เดือนรอมฎอน จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮามาสยังคงยืนยันข้อเรียกร้องที่ให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารอย่างถาวร และถอนกำลังพลทั้งหมดออกจากฉนวนกาซา ขณะเดียวกัน อิสราเอลซึ่งปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมการเจรจาดังกล่าว ต้องการเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือตัวประกันเท่านั้น และยืนยันกรานที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก

7 มี.ค.67 ทะเลแดง “กลุ่มฮูซีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรก 3 ราย”

หน่วยบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐ (CENTCOM) รายงานว่า กลุ่มติดอาวุธฮูซีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง เมื่อ 6 มี.ค.67 ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย โดยเรือที่ถูกโจมตีเป็นเรือสินค้าชื่อ True Confidence ซึ่งเป็นของกรีซแต่ติดธงบาร์เบโดส มีลูกเรือ 20 ราย ประกอบด้วยชาวอินเดีย 1 ราย เวียดนาม 4 ราย และฟิลิปปินส์ 15 ราย ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่การโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มฮูซีทำให้มีผู้เสียชีวิต ขณะที่กลุ่มฮูซีได้ออกมาประกาศยืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว อนึ่ง กลุ่มฮูซีเริ่มการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงตั้งแต่ พ.ย.66 โดยระบุว่าเป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส ของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ในขณะที่อังกฤษและสหรัฐฯ ทำการโจมตีกลับเพื่อตอบโต้กลุ่มฮูซีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้จะนำไปสู่การกดดันให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮูซีรุนแรงมากยิ่งขึ้น

9 มี.ค.67 ทะเลแดง - อ่าวเอเดน “สหรัฐฯ สกัดกั้นการโจมตีจากกลุ่มฮูซีในทะเลแดงและอ่าวเอเดน”

สนข.Al Jazeera รายงานว่า Yahya Sarea โฆษกกลุ่มฮูซีแถลงในห้วงเช้าของวันเดียวกันว่า กลุ่มฮูซีปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในทะเลแดงและอ่าวเอเดนด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 2 ครั้ง เป้าหมายแรกคือเรือบรรทุกสินค้า Propel Fortune ซึ่งกลุ่มฮูซีเข้าใจว่าเป็นของสหรัฐฯ (ปัจจุบันจดทะเบียนธงชาติสิงคโปร์) ในอ่าวเอเดน เป้าหมายที่สองคือการยิง UAV จำนวน 37 ลำ เพื่อโจมตีกองเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ในทะเลแดงและอ่าวเอเดน อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่ากองกำลังสหรัฐฯ และพันธมิตรประสบความสำเร็จในการยิงสกัด UAV ของกลุ่มฮูซีอย่างน้อย 15 ลำ บริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดน ส่งผลให้ไม่มีเรือได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ เรือรบและเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสยังสามารถยิงสกัด UAV ของกลุ่มฮูซีอีก 4 ลำ ที่มุ่งโจมตีกองเรือรบของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งอยู่ระหว่างอารักขาเรือสินค้าของยุโรปในบริเวณใกล้เคียง

9 มี.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในเยรูซาเล็มห้วงรอมฎอน”

สนข.The New Arab รายงานว่า ทางกรอิสราเอลเพิ่มกำลังตำรวจมากกว่า 1,000 นาย ในการรักษาความปลอดภัยบริเวณนครเยรูซาเล็ม โดยเฉพาะที่ มัสยิดอัล อักซา ศาสนสถานสำคัญที่ชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางมาประกอบศาสนพิธีช่วงรอมฎอน ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของผู้สนับสนุนอิสราเอลและก่อเหตุรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในช่วงเทศกาลเป็นประจำ ด้านตำรวจอิสราเอลระบุว่า การเพิ่มกำลังเป็นไปตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตำรวจอิสราเอลได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่นัดหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตรียมก่อเหตุรุนแรงแล้วอย่างน้อย 20 คน

11 มี.ค.67 เยเมน “สหรัฐฯ-อังกฤษทิ้งระเบิดโจมตีกลุ่มฮูซีในเยเมน เสียชีวิต 11 ราย”

สหรัฐฯ และอังกฤษได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมืองท่าและหมู่บ้านทางตะวันตกของเยเมน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย และบาดเจ็บ 14 ราย ขณะที่สถานีโทรทัศน์อัล-มาซีเราะห์ของกลุ่มกบฏฮูซี รายงานว่า เกิดเหตุโจมตีทางอากาศอย่างน้อย 17 ครั้งในเยเมน ซึ่งรวมถึงในเมืองท่าสำคัญอย่างอัลฮูไดดะห์ และท่าเรือราส อิศซา ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันแรกของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม อนึ่ง แม้จะมีปฏิบัติการตอบโต้จากสหรัฐฯ และอังกฤษ รวมถึงกองทัพเรือจากชาติอื่น ๆ แต่กลุ่มฮูซียังคงเดินหน้า ยกระดับการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงอย่างต่อเนื่อง

13 มี.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลใช้โดรนสังหารสมาชิกกลุ่มฮามาสในตอนใต้ของเลบานอน”

สนข. Reuters และเว็บไซต์ นสพ. The Jerusalem Post รายงานว่า อิสราเอลใช้โดรนโจมตี เป้าหมายรถยนต์หนึ่งคันบริเวณถนนนอกเมือง Tyre ทางตอนใต้ของเลบานอน เพื่อสังหารสมาชิกกลุ่มฮามาสรายหนึ่ง จากค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ Rashidieh ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Tyre ไปทางใต้ประมาณ 5 กม. แรงแรงระเบิดทำให้ ชาวซีเรียที่ขี่จักรยานยนต์เข้าใกล้บริเวณพื้นที่การโจมตีเสียชีวิต ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2 คน และได้รับบาดเจ็บ 2 คน โดยกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายสังหารนายฮาดี มุสตาฟา ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลัง Izz ad-Din al-Qassam Brigades ในเลบานอน และเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องรับผิดชอบจากพฤติกรรมส่งเสริมการก่อการร้ายโจมตี เป้าหมายชาวอิสราเอลและชาวยิวทั่วโลก

13 มี.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซา แม้เข้าสู่เดือนรอมฎอน”

อิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอล ได้โจมตีศูนย์กระจายอาหารของสำนักงานบรรเทาทุกข์ และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ใน ตะวันออกไกล หรือ UNRWA ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 5 ราย ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติรวมอยู่ ด้วย 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 22 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายในการ สังหาร Mohammed Abu Hasna ผู้บัญชาการกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นผู้หาข่าวกรองระบุตำแหน่งของกองกำลังอิสราเอล รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมและกระจายสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับกลุ่มฮามาส ด้านกลุ่ม ฮามาสออกแถลงการณ์ระบุว่า Mohammed Abu Hasna คือเจ้าหน้าที่ตำรวจของกลุ่มฮามาส พร้อมประณามการ โจมตีครั้งนี้ว่า เป็นการลอบสังหารที่ชั่วช้า และมีเป้าหมายทำให้การกระจายความช่วยเหลือหยุดชะงัก

15 มี.ค.67 เยเมน “เรือสินค้าถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธใกล้เยเมน”

หน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ระบุว่าได้รับรายงานว่ามีเรือสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและได้รับความเสียหายในจุดที่ห่างจากเมืองฮูเดย์ดาห์ ของเยเมนไปทางตะวันตกประมาณ 76 ไมล์ทะเล อย่างไรก็ตาม ลูกเรือทุกคนปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเรือสามารถเดินทางไปยังท่าเรือจุดต่อไปได้ ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามิชีปนาวุธบิน 2 ลูก ถูกยิงข้ามเรือซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮูเดย์ดาห์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 93 กม. และได้เกิดระเบิดขึ้นในระยะไกล เรือจึงไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ด้านอับดุล-มาลิก อัล-ฮูตี ผู้นำของกลุ่มฮูตี อ้างว่า ปฏิบัติการของกลุ่มที่มีเป้าหมายโจมตีเรือสินค้าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อป้องกันเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล่นผ่านมหาสมุทรอินเดียไปยังแหลมกู๊ดโฮป

19 มี.ค.67 เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีในเยเมน”

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ จำนวน 7 ลูก อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 3 ลำ และคลังเก็บอาวุธประมาณ 3 ตู้ บริเวณพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน เมื่อ 18 มี.ค.67 โดย CENTCOM อ้างว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการป้องกันตัว เนื่องจากอาวุธเหล่านี้กำลังคุกคามเรือบรรทุกสินค้า และเรือพิฆาตของสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค.67 กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในอ่าวเอเดน ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มกบฏดังกล่าวนับตั้งแต่ ต.ค.66

21 มี.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลสังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ 90 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอล เมื่อ 20 มี.ค.67 ที่ระบุว่า ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ทหารอิสราเอลสามารถสังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ ประมาณ 90 ราย และทำการจับกุมได้อีก 160 ราย ระหว่างปฏิบัติการโจมตีที่โรงพยาบาล Al-Shifa ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม มีทหารอิสราเอล 2 นาย เสียชีวิตจากปฏิบัติการครั้งนี้ ขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสอ้างว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นคนไข้และผู้พลัดถิ่น ที่กำลังหลบภัยอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงคราม และละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

24 มี.ค.67 ทะเลแดง “กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของจีนในทะเลแดง”

สนข.The National ของสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ (The US Central Command) ว่าเรือ MV Huang Pu ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของจีนในทะเลแดง ส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินหลังจากถูกกลุ่มฮูตีใช้จรวดโจมตี เมื่อ 23 มี.ค.67 แมื่ก่อนหน้านี้อีกกลุ่มฮูตีเคยอ้างว่าจะไม่โจมตีเรือของจีนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มฮูตียังใช้โดรนจำนวน 6 ลำ โจมตีเรือ USS Carney ของสหรัฐฯ แต่ถูกสหรัฐฯ ทำลายได้ 5 ลำ ส่วนอีก 1 ลำ บินเข้าชายฝั่งเยเมน ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตี

แอฟริกา

14 มี.ค.67 โชมาเลีย “กลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีโรงแรมในโชมาเลีย เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 3 นาย”

เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธจำนวน 5 ราย บุกโจมตีโรงแรม Syl โรงแรมชื่อดังในกรุงโมกาดิชู เมืองหลวงของโชมาเลีย โดยผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปประเบิดและกราดยิงภายในโรงแรม ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารจะเข้าปิดล้อมและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 3 นาย และประชาชนบาดเจ็บ 27 ราย ด้านทางการท้องถิ่นระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอัล-ชาบับ และต่อมาทางกลุ่มออกมายอมรับว่าได้ส่งสมาชิกไปก่อเหตุข้างต้น อนึ่ง โรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีของโชมาเลีย และเป็นโรงแรมที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าพักจำนวนมาก

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

3 มี.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่าโอเดสซาของยูเครน ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอัยนายโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ตีระเบิด รุ่น Shahed 136 ที่ผลิตในอิหร่าน โจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองท่าโอเดสซา ทางตอนใต้ของยูเครน เมื่อ 2 มี.ค.67 ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บ 8 ราย รวมทั้งมีพลเรือนสูญหายอีก 6 ราย และอาคารที่พักอาศัย 18 หลังได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีในครั้งนี้ต่อไป พร้อมเรียกร้องให้มีการสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มขึ้น เพื่อปกป้องพลเมืองยูเครนจากการโจมตีของกองทัพรัสเซีย

3 มี.ค.67 **รัสเซีย “รัสเซียอ้างระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ทำลายโดรน 38 ลำของยูเครนที่โจมตีโครเมีย”**

กท.รัสเซีย แถลงการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรม ระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายโดรนของยูเครน จำนวน 38 ลำ ที่เข้าโจมตีโครเมียเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 มี.ค.67 อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน อนึ่ง โครเมียถูกรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการลงประชามติแยกตัวจากยูเครนเมื่อปี 2557 และอยู่ริมฝั่งทะเลดำที่กลายเป็นสมรภูมิสำคัญในสงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่ 24 ก.พ.65 โดยยูเครนได้เพิ่มการใช้โดรนทั้งทางน้ำและทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซีย สร้างความเสียหายให้แก่เรือของกองทัพเรือและอยู่ซ่อมเรือในเมืองเซวาสโตโพลและเป้าหมายอื่น ๆ ขณะที่รัสเซียใช้กองเรือในทะเลดำยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปยังยูเครน

3 มี.ค.67 **สหรัฐฯ “เกิดเหตุยิงกันในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ เสียชีวิต 4 ราย”**

เกิดเหตุยิงกันที่บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองคิงซีดี รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยเหตุเกิดขณะที่กำลังมีงานเลี้ยงที่อาคารพักอาศัยหลังหนึ่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองคิงซีดีแถลงผ่านอีเมลว่าอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทราบว่าชายนิรนาม 3 ราย ได้ลงจากรถยนต์คันหนึ่งแล้วได้ยิงใส่กลุ่มคนที่อยู่บริเวณสนามหน้าอาคารหลังดังกล่าว

4 มี.ค.67 **เฮติ “นักโทษกว่า 3,500 คน หลบหนีจากรือนจำ จากเหตุจลาจลในกรุงปอร์โตแปรงซ์”**

องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า มีนักโทษประมาณ 3,500 คน หลบหนีออกจากเรือนจำแห่งชาติของเฮติ เมื่อ 3 มี.ค.67 หลังเกิดเหตุจลาจลในกรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของเฮติ ระหว่างตำรวจและกลุ่มอาชญากรรมในเฮติ ขณะที่สำนักงานตำรวจเฮติขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีรถยนต์และอาวุธเข้าช่วยเหลือตำรวจควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มอาชญากรรมในเฮติก่อเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พลเรือนกว่า 300,000 คน ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น โดยในห้วง ม.ค.67 มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือถูกลักพาตัวประมาณ 1,100 คน ถือเป็นเดือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 2 ปี

5 มี.ค.67 **ทะเลดำ “โดรนยูเครนโจมตีเรือรัสเซียขณะลาดตระเวนในทะเลดำ”**

สำนักข่าวกรองทางทหารของยูเครน ระบุผ่านเทเลแกรมว่า หน่วยพิเศษได้ใช้โดรน Magura V5 โจมตีเรือ Sergey Kotov ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนในกองเรือทะเลดำของรัสเซีย ทำให้เรือเสียหายอย่างหนัก ในบริเวณใกล้กับช่องแคบเคิร์ชที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลอาซอฟ ด้านที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครนโพสต์ในเทเลแกรมว่า กองเรือทะเลดำของรัสเซียเป็นสัญลักษณ์ของการยึดครอง จึงไม่สามารถมาอยู่นอกน่านน้ำโครเมียของยูเครนได้ ทั้งนี้ มีการลงประชามติแยกตัวคาบสมุทรโครเมียจากยูเครนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่ปี 2557

6 มี.ค.67 สหรัฐฯ “มือปืน 3 รายก่อเหตุยิงนักเรียนใกล้ป้ายรถเมล์ในฟิลาเดลเฟีย”

เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่นักเรียน บริเวณป้ายรถเมล์ในย่าน Burholme เมืองฟิลาเดลเฟีย ของสหรัฐฯ ทำให้นักเรียนอายุระหว่าง 15-17 ปี ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย โดย 1 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมี 3 ราย ขับรถยนต์มา 1 คัน โดยได้เข้ามาบริเวณที่จอดรถในขณะที่นักเรียนกำลังขึ้นรถเมล์ของสำนักงานขนส่งท้องถิ่น (SEPTA) จากนั้นได้ก่อเหตุกราดยิงกว่า 30 นัด และได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุด้วยรถยนต์คันเดิม อนึ่ง เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเหตุกราดยิงบนรถและป้ายรถเมล์ SEPTA ครั้งที่ 4 ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่

6 มี.ค.67 ยูเครน “ซีปนาวุธรัสเซียโจมตีท่าเรือเมืองโอเดสซาบริเวณใกล้ที่ประชุมผู้นำยูเครน-กรีซ”

รัสเซียใช้ซีปนาวุธโจมตีบริเวณท่าเรือในเมืองโอเดสซาของยูเครน ระหว่างที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีเยร์ เซเลนสกี และนายกรัฐมนตรีคีริลโลส มิทโชตาคิส ของกรีซ เดินทางไปเยือน โดยจุดที่ซีปนาวุธโจมตีนั้น มีรายงานว่าอยู่ห่างจากอาคารที่ทั้งสองผู้นำมีกำหนดการประชุมร่วมกันประมาณ 150 เมตร ส่งผลให้ต้องยุติการประชุมและเดินทางออกจากเมืองทันที โดยนาย ดมิโตร เฟลเตนชุก โฆษกกองทัพเรือยูเครน ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีประณามการโจมตีของรัสเซียว่าเป็นการโจมตีที่ไม่สนใจว่าเป้าหมายจะเป็นทหารหรือพลเรือน ด้าน กท.รัสเซีย ระบุว่า ได้ทำการโจมตีพุ่งเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินในบริเวณท่าเรือพาณิชย์ของเมืองโอเดสซา ซึ่งกองทัพยูเครนอยู่ระหว่างเตรียมโดรนเพื่อใช้ในการต่อสู้ อนึ่ง กรีซเป็นหนึ่งในสมาชิกของ NATO ถือเป็นชาติพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครน และได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนในช่วงที่เกิดสงครามตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

7 มี.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียอ้างสามารถสกัดแผนวางระเบิดของยูเครนได้สำเร็จ”

หน่วยงานความมั่นคงรัสเซีย (FSB) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้ยิงชายชาวเบลารุสรายหนึ่งเสียชีวิต เนื่องจากชายคนดังกล่าวมีแผนจะจุดระเบิดภายในอาคารฝ่ายบริหารแห่งหนึ่งในเขตปกครองคาร์เลีย ทางเหนือของรัสเซีย โดยอ้างว่าเป็นการวางระเบิดที่ทำในนามของยูเครน นอกจากนี้ ชายคนดังกล่าวยังมีแผนจะใช้ระเบิดแสวงเครื่องโจมตีเมืองโอลอนตส์ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซีย-ฟินแลนด์ประมาณ 250 กม.ด้วย ขณะที่ทางการยูเครนยังไม่ออกมาให้ความเห็นใด ๆ ต่อคำกล่าวอ้างของ FSB

9 มี.ค.67 รัสเซีย “สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองในรัสเซียให้ระวังกลุ่มหัวรุนแรงจะก่อเหตุในกรุงมอสโก”

สนข. Reuters รายงานอ้าง สอท.สหรัฐฯ/กรุงมอสโก เมื่อ 7 มี.ค.67 แจ้งเตือนพลเมืองในรัสเซียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ สอท. กรณีกลุ่มหัวรุนแรงวางแผนก่อเหตุโจมตีในกรุงมอสโกของรัสเซีย โดยเรียกร้องให้พลเมืองสหรัฐฯ ทุกคนเดินทางออกจากรัสเซียโดยทันที พร้อมให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวมตัวของฝูงชนจำนวนมาก เช่น งานแสดงคอนเสิร์ต ทั้งนี้ การแจ้งเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยต่อต้านข่าวกรองรัสเซีย (FSB) ปฏิบัติการสกัดกั้นแผนการกราดยิงที่โบสถ์ยิวในกรุงมอสโกของชายงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS เมื่อ 7 มี.ค.67 โดย สนข.Reuters คาดว่าเป็นกลุ่ม ISIS-Khorasan จากอัฟกานิสถานที่เคลื่อนไหวในแคว้นคาบูลกาของรัสเซีย

11 มี.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียนำระเบิดนำวิถีแบบโจมตีทางอากาศรุ่นใหม่มาใช้ในการรบกับยูเครน”

สนข.CNN รายงานอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพยูเครนซึ่งยืนยันว่า กองทัพรัสเซียได้เริ่มต้นนำระเบิด FAB-1500 ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถี แบบโจมตีทางอากาศรุ่นใหม่ที่มีอำนาจร้ายแรงมาใช้ในแนวหน้าของสมรภูมิในยูเครน โดยระเบิดชนิดนี้ดัดแปลงมาจากระเบิดยูโครโซเวียต มีน้ำหนัก 1.5 ตัน และเกือบครึ่งหนึ่งประกอบด้วยระเบิดกำลังสูง ใช้การโจมตีโดยทิ้งจากเครื่องบินรบในระยะไกลประมาณ 60-70 กม. ซึ่งอยู่นอกระยะการป้องกันทางอากาศของยูเครน ก่อนที่ระเบิดจะกางปีกออกและพุ่งตรงไปยังเป้าหมายด้วยระบบนำวิถี ทั้งนี้ ระเบิด FAB กลายเป็นอาวุธสำคัญในการรุกรานของกองทัพรัสเซียในแคว้นโดเนตสค์ โดยเฉพาะในการทำลายแนวป้องกันของยูเครนรอบเมือง Avdiivka ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียบุกยึดได้เมื่อ ก.พ.67 ขณะที่ Yuri Ihnat โฆษกกองทัพอากาศยูเครน ระบุว่าระเบิด FAB-1500 ของรัสเซียนี้ราคาถูกกว่าซีปนาวุธมาก นอกจากนี้ Fighterbomber บล็อกเกอร์ด้านการทหารที่มีความใกล้ชิดกับกองทัพรัสเซียอ้างว่า หลังจากทดลองและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน FAB-1500 สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแล้ว

13 มี.ค.67 ลิทัวเนีย “จนท.ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียถูกลอบทำร้าย”

นายเลียวนิต วอลคอฟ อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของนายอเล็กซี นาวัลนี ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่เสียชีวิตไปเมื่อ 16 ก.พ.67 ถูกลอบทำร้ายที่หน้าบ้านพักในกรุงวิลนิอุส ของลิทัวเนีย โดยคนร้ายใช้แก๊สน้ำตาฉีดเข้าที่ดวงตาและหูด้วยก้อน ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะถูกทำร้ายนายวอลคอฟเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยพูดถึงอันตรายที่ฝ่ายค้านรัสเซียต้องเผชิญ ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายที่มีความซับซ้อน ทั้งยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักและทุกคนตกอยู่ในความเสี่งสูง ขณะที่ฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ต่างระบุว่าปูตินเป็นคนออกคำสั่งให้สังหารคนที่ต่อต้านทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการตายของนายนาวัลนี ซึ่งเชื่อกันว่าถูกฆาตกรรม อนึ่ง นายวอลคอฟมักเป็นแกนนำจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัสเซียและเป็นหนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองของนายนาวัลนี

13 มี.ค.67 รัสเซีย “ยูเครนยิงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย”

สนข.CNN รายงานว่า ยูเครนใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันของรัสเซียจำนวน 3 แห่งในเมือง Ryazan เมือง Kstovo และเมือง Kirishi ซึ่งในจำนวนนี้แห่งหนึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของรัสเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายทรัพยากรของฝ่ายตรงข้าม ลดศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซีย และเชื้อเพลิงซึ่งจะถูกนำมาในการทำสงคราม การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลอดทั้งวันก่อนจะดับไฟสำเร็จในเวลาต่อมาโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่มียายานผู้เสียชีวิต ขณะที่โรงกลั่นดังกล่าวต้องหยุดการผลิตชั่วคราว

15 มี.ค.67 ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง Odesa ของยูเครน สองครั้งในวันเดียว”

สนข.CNN รายงานว่า รัสเซียยิงขีปนาวุธ 2 ครั้งจากคาบสมุทรไครเมีย เข้าโจมตีย่านที่อยู่อาศัยของพลเรือนในเมือง Odesa ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของยูเครนในทะเลดำ เมื่อ 15 มี.ค.67 ในเวลาห่างกันไม่นาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 20 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการโจมตีครั้งแรก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 73 คน ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีเมือง Odesa ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่ 24 ก.พ.65

17 มี.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียกล่าวหายูเครนปฏิบัติการโจมตีเพื่อก่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี”

กต.รัสเซีย ออกแถลงการณ์ระบุว่า ยูเครนเปิดปฏิบัติการก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงสองวันที่ผ่านมา เพื่อก่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซีย ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค.67 โดยยกตัวอย่างกรณีที่กองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีคูหาเลือกตั้งในแคว้นซาปอริซเซีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย ขณะที่นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ได้รับรายงานทางการทหาร เกี่ยวกับความพยายามโจมตีดินแดนของรัสเซีย ตามแนวชายแดน อาทิจิ แคว้นเบลโกรอด และแคว้นคูร์ส อย่างไรก็ตาม กองทัพรัสเซียสามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ทั้งหมด

18 มี.ค.67 สโลวีเนีย “พบระเบิดสมัยสงครามโลกในสโลวีเนีย”

มีรายงานการขุดพบลูกระเบิดขนาดใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวน 3 ลูก ที่โลวีเนีย ระหว่างบูรณะสถานีรถไฟ Nova Gorica ใกล้กับชายแดนอิตาลี ซึ่งหนึ่งในระเบิดที่พบนั้นเป็นลูกระเบิดที่ใช้โจมตีทางอากาศ โดยหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ทำลายทิ้งด้วยการใช้รีโมทจรวดชนวน ส่วนอีก 2 ลูกถูกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยออกไปยังสนามฝึกซ้อมที่อยู่ไม่กี่ไมล์เพื่อทำการปลดชนวนระเบิดต่อไป ทั้งนี้ สถานีรถไฟ Nova Gorica ตกเป็นเป้าโจมตีบ่อยครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการคาดการณ์ว่าในบริเวณดังกล่าวถูกทิ้งระเบิดโจมตีถึง 600 ลูก

21 มี.ค.67 ยูเครน “รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนด้วยขีปนาวุธจำนวน 31 ลูก”

สนข. Reuters อ้างแถลงการณ์ของ ทอ.ยูเครน ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียที่มุ่งโจมตีกรุงเคียฟ ยูเครน และปริมณฑล จำนวน 31 ลูกหรือทั้งหมดที่รัสเซียโจมตี แต่เศษซากของขีปนาวุธที่ร่วงหล่นจากอากาศทำให้มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย และสิ่งปลูกสร้างเสียหาย การโจมตีของรัสเซียครั้งนี้ นับเป็นการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธเป็นครั้งแรกในรอบ 44 วัน ทั้งนี้ กองทัพอูเครนระบุว่า รัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธมากกว่า 8,000 ลูก นับแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อ 24 ก.พ.65

22 มี.ค.67 รัสเซีย “เหตุกราดยิงและใช้ระเบิดโจมตีการแสดงดนตรีใกล้กรุงมอสโก”

สนข. AP รายงานว่าเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ 4-5 ราย ใช้อาวุธปืนกราดยิงในการแสดงดนตรีในอาคาร Crocus City Hall ชานเมือง Krasnogorsk ทาง ตต.ของกรุงมอสโก รัสเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 143 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้มีการใช้ระเบิดมือโจมตี ทำให้เกิดเพลิงไหม้พื้นที่ 1 ใน 3 ของอาคาร ก่อนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ขณะที่กลุ่ม Islamic State (IS) เผยแพร่แถลงการณ์อ้างเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีในรัสเซีย ด้านรัฐบาลรัสเซียประกาศเมื่อ 23 มี.ค.67 ว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย และสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุซึ่งพยายามขั้บรลยนต์หลบหนีได้ 2 คน แต่ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มใด ทั้งนี้ เมื่อ 7 มี.ค.67 สหรัฐฯ มีการแจ้งเตือนว่า มีข้อมูลทางการข่าวว่ากลุ่ม Islamic State Khorasan Province (ISKP) ซึ่งเป็นกลุ่มสาขา IS ในอัฟกานิสถาน มีแผนจะก่อเหตุโจมตีในกรุงมอสโก ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่คนพลุกพล่านรวมถึงงานคอนเสิร์ต

25 มี.ค.67 ฝรั่งเศส “ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัยก่อการร้ายเป็นระดับสูงสุด”

สนข.France24 รายงาน อ้างถ้อยแถลงของนาย Gabriel Attal นรม.ฝรั่งเศสภายหลังการประชุมหารือร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและกลาโหมระดับสูงของฝรั่งเศส เมื่อ 24 มี.ค.67 ว่า รัฐบาลประกาศยกระดับเตือนภัยการก่อการร้ายเป็นระดับสูงสุด หลังเกิดเหตุกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุโจมตีสถานที่จัดคอนเสิร์ตในกรุงมอสโก รัสเซีย เมื่อ 22 มี.ค.67 ซึ่งเสี่ยงจะเป็นภัยคุกคามต่อฝรั่งเศสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในห้วง ก.ค.-ส.ค.67 ทั้งนี้ การเตือนภัยของฝรั่งเศสมี 3 ระดับ โดยระดับสูงสุดจะใช้เมื่อเกิดเหตุโจมตีฝรั่งเศสหรือต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มกำลังตำรวจและทหารลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะ อาทิ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน และศาสนสถาน

26 มี.ค.67 รัสเซีย “สหรัฐฯ ยืนยันยูเครนไม่ได้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในรัสเซียเมื่อ 22 มี.ค.67”

สนข.Bloomberg รายงานว่า นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ แถลงการณ์ระบุว่า ยูเครนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงที่ Crocus City Hall ในกรุงมอสโก เมื่อ 22 มี.ค.67 ตามที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียกล่าวอ้าง และระบุว่า สหรัฐฯ จะยังติดตามภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยว่า สหรัฐฯ แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองแจ้งเตือนรัสเซีย ถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุดังกล่าวตั้งแต่ต้น มี.ค.67 ตามนโยบาย duty to warn หลังจากสหรัฐฯ ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่วางแผนจะโจมตีสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ เมื่อ 25 มี.ค.67 รัสเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุครั้งนี้เพิ่มอีก 3 คน รวมจับกุมได้แล้ว 14 คน โดยทั้งหมดจะถูกสอบสวนจนถึง พ.ค.67 และหากพบว่ากระทำผิดจริง จะมีความผิดในฐานะก่อการร้ายซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิต

26 มี.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียอ้างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและยูเครน อาจอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในรัสเซีย”

สนข.TASS ของรัสเซีย รายงานว่า นายอเล็กซานเดอร์ บอร์ดนิคอฟ หัวหน้าหน่วยต่อต้านข่าวกรองของรัสเซีย (FSB) แถลงในวันเดียวกันนี้ว่า สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยูเครน อาจอยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายที่ Crocus City Hall ในกรุงมอสโก รัสเซีย เมื่อ 22 มี.ค.67 โดยพิจารณาจากข้อมูลสาธารณะและท่าทีที่ผ่านมามาของทั้งสามฝ่ายที่บ่งชี้ว่ายูเครนต้องการแสดงขีดความสามารถในการก่อวินาศกรรมและก่อการร้ายต่อพื้นที่ในรัสเซีย ซึ่งอยู่หลังแนวรบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการโจมตีในดินแดนของรัสเซียหลายครั้ง ทั้งการใช้อากาศยานและยานทางน้ำไร้คนขับ และการปฏิบัติการของกลุ่ม ก่อวินาศกรรมและกลุ่มก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม ยูเครนปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายดังกล่าว ขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรยังไม่แสดงท่าทีตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว
